

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (Action Plan)
 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 การแก้ไขปัญหานี้สัณและพัฒนากุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

แผนงานพื้นฐาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหานี้สัณและพัฒนากุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์
 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 กิจกรรมรอง :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
 ผู้รับผิดชอบ : นางพัชรี นาคเอี่ยม
 ผู้ปฏิบัติ : นายรุ่งเรือง อมรรวิยะกุล, นางสาวพิน จันทร์เดือน, นางสาวปวีศา กิจหัตถพร
 : นางสาวมรินทร์ ปรีชาวัฒนสกุล

สหกรณ์ แห่ง กลุ่มเกษตรกร แห่ง	พื้นที่/เป้าหมายดำเนินการ	งบประมาณ - งบดำเนินงาน - บาท		ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
		1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ แห่ง 2) สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเหลือ ร้อยละ 25		

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย			ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)		
	หน่วย นับ	งาน	งบ	ต.ค. 67		พ.ย. 67		ธ.ค. 67		ม.ค. 68		ก.พ. 68		มี.ค. 68		เม.ย. 68		พ.ค. 68			มิ.ย. 68	
				งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		งาน	งบ
1 ศึกษาผู้มีการปฏิบัติงาน รูปแบบ/วิธีการ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/ โครงการ งานที่ค่า เน้นการ หนังสือสั่ง การ และวิธีการรายงานผล	ครั้ง	1			1																	นางพัชรี นาคเอี่ยม
2 ดำเนินการคัดเลือก เป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกับกรมฯ	ครั้ง	1			1																	คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้ระดับ
3 แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	ครั้ง					1		1		1		1		1		1		1		1		กบส. กสศ.1 กสศ. 2
4 ร่วมประชุมชี้แจงจากกรม ผ่านระบบออนไลน์						1																กบส. กสศ.1 กสศ. 3
5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหานี้ (ทีมโค้ช) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการกับปฏิบัติการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในด้าน	ครั้งต่อแห่ง	1						1														นายรุ่งเรือง อมรรวิยะกุล,นางสาวพิน จันทร์เดือน,นางสาวปวีศา กิจหัตถพร นางสาวมรินทร์
-บริหารสินเชื่อของสหกรณ์ -แนวทางแก้ไขหนี้ -สร้างภูมิคุ้มกัน/วินัยทางการเงินแก่สมาชิก - ส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกมีรายได้																						
6 จัดอบรมให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหานี้ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกัน/วินัยทางการเงิน และร่วมกันจัดทำแผนส่งเสริมอาชีพ	ครั้งต่อแห่ง								1													นายรุ่งเรือง อมรรวิยะกุล ,นางสาวพิน จันทร์เดือน,นางสาวปวีศา กิจหัตถพร นางสาวมรินทร์
7 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	ครั้ง							1		1									1			นายรุ่งเรือง อมรรวิยะกุล

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน
 (นายรุ่งเรือง อมรรวิยะกุล)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแผน
 (นางพัชรี นาคเอี่ยม)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติแผน
 (นางพัชรี นาคเอี่ยม)
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ